



Thông báo này được đăng bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Trung giản thể, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt tại:

<https://www.oregon.gov/dhs/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Ngày 21 tháng 7 năm 2021

Đến: Các Bên Liên Quan ODDS

Từ: Lilia Teninty, Giám đốc Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển (Office of Developmental Disabilities Services, hoặc ODDS)

Về việc: Cập nhật về các nhóm dịch vụ

Như đã đề cập trong [thông điệp vừa rồi của Giám đốc](#), ODDS sẽ triển khai các mô hình phí dịch vụ mới vào tháng 7 năm 2022.

Các mô hình phí dịch vụ mới này hiện được đăng trên [Trang web Compass](#).

Để cho phép nhân viên chăm sóc và các bên quản lý hồ sơ bắt đầu lập kế hoạch cho tháng 7 năm 2022, thông tin về các nhóm dịch vụ sẽ được đưa vào hệ thống eXPRS để quý vị tham khảo, bắt đầu từ Thứ Năm, ngày 22 tháng 7 năm 2021.

[Bản ghi nhớ Thông tin](#) sẽ có hướng dẫn cụ thể về cách truy cập thông tin đó.

Là một phần của Dự án La bàn ODDS (ODDS Compass Project), được triển khai vào mùa thu năm 2017, các mô hình phí dịch vụ này sẽ dựa trên các nhóm dịch vụ được xác định bởi Quy trình Đánh giá Nhu cầu Tiểu bang Oregon (Oregon Needs Assessment, hoặc ONA).

Việc triển khai các mức phí mới hiện tại không ảnh hưởng đến số giờ dịch vụ tại nhà của các cá nhân. Sẽ có thêm thông tin về số giờ dịch vụ tại nhà trong tương lai. Các dịch vụ hiện tại của thân chủ sẽ không thay đổi.

Các sổ tay về nhóm dịch vụ, với giải thích về quy trình chỉ định nhóm dịch vụ cho các thân chủ dựa trên ONA của họ, cũng đã được [đăng trên mạng](#). Các cuốn sổ tay này có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ và được chia theo nhóm tuổi.

Xin lưu ý, các nhóm dịch vụ và mức phí liên quan đến tháng 7 năm 2022 mới áp dụng. ODDS sẽ công bố thông tin này sớm để quý vị có thể lập kế hoạch chuẩn bị trước. Bằng cách này, các thân chủ, gia đình của họ và các bên quản lý hồ sơ có đủ thời gian để đảm bảo kết quả đánh giá ONA của mình phản ánh chính xác nhu cầu của thân chủ trước khi mô hình phí dịch vụ mới áp dụng. ODDS sẽ chia sẻ thêm thông tin và các khóa đào tạo về quy trình ngoại lệ vào đầu năm 2022.

Trân trọng,



Lilia Teninty
Giám đốc
Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển

Thông điệp của Giám đốc ODDS trước đây được đăng tại
<http://www.oregon.gov/DHS/SENIORS-DISABILITIES/DD/Pages/messages.aspx>

Theo dõi chúng tôi trên Facebook @oregonDHS.IDD hoặc Twitter @OregonODDS và [tham khảo trang web của chúng tôi](#).

Quý vị có thể yêu cầu tài liệu này bằng ngôn ngữ khác, bản in khổ lớn, chữ nổi Braille hoặc theo định dạng quý vị mong muốn. Liên lạc với Văn phòng Dịch vụ Khuyết tật Phát triển theo số 503-945-5811. Chúng tôi chấp nhận cuộc gọi từ tất cả dịch vụ chuyển tiếp dành cho người khiếm thính, khiếm thính lẫn khiếm thị, khó nghe hoặc khuyết tật về phát âm. Để tìm hiểu thêm về các bên cung cấp dịch vụ chuyển tiếp, vui lòng truy cập trang mạng www.oregonrelay.com hoặc www.fcc.gov/encyclopedia/trs-providers.